

ข่าวที่ 81 / วันที่ 1 เมษายน 2554

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้เกิดความสะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น

นายอัมชโชค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะตามโครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) หรือปฏิบัติการประชารัฐ กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะใหม่ (ป้ายแดง) ในกรณีที่รถจักรยานยนต์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถจดทะเบียน หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น สำหรับการเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในกรณีที่รถจักรยานยนต์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะรถนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของท้องที่ใดก็ตาม ให้ยื่นคำขอดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครทุกเขตพื้นที่ ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถจดทะเบียน หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น ๗ ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 หากพ้นกำหนดดังกล่าว เจ้าของรถต้องยื่นคำขอดำเนินการด้านทะเบียนรถในเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน หรือในเขตพื้นที่ที่วินจดทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค้าเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องแนบหลักฐานแสดงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คຸ້ມຄອງຜູ້ປະສບຮັບຈາກຣຸດ ພ.ສ. 2535 (ประกันภัยภาคบังคับ) ประกอบการดำเนินการด้วยในการชำระภาษีครั้งต่อไปต้องแนบหลักฐานแสดงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. ຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະສບຮັບຈາກຣຸດ ພ.ສ. ๒๕๓๕ ประเภทรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการเท่านั้น พร้อมทั้งบันทึกถ้อยคำเจ้าของรถไว้เป็นหลักฐานประกอบคำขอดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังฝากเตือนประชาชนที่นำรถจักรยานยนต์รับจ้างมาจดทะเบียนให้ระวังมิฉฉา “ อย่าหลงเชื่อติดต่อบุคคลภายนอก ขอให้มาติดต่อดำเนินการด้วยตนเอง หากพบเห็นมีการหลอกลวง แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ” รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย